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Magnús Baldursson, fræðslustjóri

Fulltrúar skólaráðs í Setbergsskóla fóru saman yfir umhverfis- og auðlindastefnu 
fyrir Hafnarfjörð á fundi ráðsins þann 27. nóvember 2012.  Fulltrúar fagna því 
að unnið sé að slíkri stefnu er varðar náttúru og auðlindir Hafnarfjarðar.  
Fulltrúar skólaráðs leggja áherslu á mikilvægi þess að við undirbúning  að vinnu 
er viðkemur umhverfis- og auðlindamálum í grunnskólum þurfi  að auka við 
kennslustundir í umhverfismennt og eins þurfi að ætla viðbótar fjármagn til að 
unnt verði að standa faglega að því að innleiða og þróa stefnuna  innan 
grunnskólanna. 
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